

# Khắp nơi chăm sóc, phát huy vai trò NCT

**TỈNH VINH LONG:** Ngay từ đầu năm, Thường trực Hội NCT tỉnh có văn bản phối hợp với Thường trực Ban Công tác NCT (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) xây dựng nội dung chăm sóc, phát huy vai trò NCT; xây dựng và duy trì hiệu quả hoạt động CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN); tập huấn nghiệp vụ công tác Hội; chúc thọ mừng thọ, thực hiện chăm sóc NCT. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục dưỡng sinh. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai kế hoạch NCT tham gia bảo vệ môi trường. Phối hợp với Sở Y tế chăm sóc sức khỏe NCT và cùng các đơn vị có liên quan khác thực hiện tốt nhiệm vụ. Trong 6 tháng đầu năm, Hội NCT các cấp phối hợp với chính quyền địa phương, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động hội viên, NCT và Nhân dân tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19, nêu gương trong thực hiện cách li xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Đặc biệt, từ nguồn hỗ trợ của ngân sách nhà nước cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đến nay toàn tỉnh đã hỗ trợ 101 nghìn người, số tiền gần 111 tỉ đồng; trong đó, gần 50 nghìn NCT thuộc



Kỉ niệm 25 năm Ngày thành lập Hội ở tỉnh Vinh Long

diện bảo trợ xã hội, nghèo, cận nghèo, người có công, thân nhân người có công với cách mạng được hỗ trợ gần 55 tỉ đồng.

**TỈNH BẮC NINH:** Hằng năm, Hội NCT huyện Quế Võ phối hợp cùng chính quyền, các đoàn thể tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng nông thôn và đô thị văn minh, ủng hộ Quỹ Vì người nghèo do Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam phát động. Phối hợp với Công an huyện tiếp tục "Phòng chống tội phạm giai đoạn 2016-2021" đã kí kết ở 100% cấp

Hội cơ sở. Phối hợp thăm hỏi, tặng quà NCT nghèo, NCT cô đơn vào dịp tết nguyên đán, ngày lễ, ngày truyền thống; thăm hỏi hội viên ốm đau; khám chữa bệnh, giúp đỡ người nghèo, gia đình chính sách, người có công. 5 năm qua, các chi hội tổ chức thăm hỏi, tặng quà 13.000 NCT số tiền trên 5 tỉ đồng.

Phối hợp cùng MTTQ và các đoàn thể vận động Nhân dân ủng hộ ngày công, vật chất và nguồn hỗ trợ từ Quỹ Vì người nghèo các cấp xây dựng nhà đại đoàn kết cho 95 NCT

nghèo, mỗi nhà trị giá 45 triệu đồng.

**TỈNH SƠN LA:** Hội NCT các xã, thị trấn huyện Yên Châu phối hợp tuyên truyền về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hội NCT các xã biên giới tổ chức hoạt động kỉ niệm ngày truyền thống của Bộ đội Biên phòng và ngày Biên phòng toàn dân... Chỉ huy các Đoàn Biên phòng đánh giá cao vai trò trách nhiệm của NCT, già làng trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư khu vực biên giới trong việc bảo vệ đường biên, mốc giới quốc gia.

NCT tích cực tuyên truyền vận động Nhân dân ủng hộ chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới. NCT xã Chiềng Khoi đóng góp 90 triệu đồng ủng hộ làm đường giao thông nông thôn, NCT xã Chiềng Păn ủng hộ 100 triệu đồng... Có 280 hội viên NCT là hội viên khuyến học các cấp, trong đó 73 NCT tham gia lãnh đạo Hội khuyến học; 75 hội viên NCT đăng kí dòng họ, gia đình hiếu học; vận động 100 triệu đồng xây dựng quỹ khuyến học khuyến tài ■